



ประกาศจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ตจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒) และ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒) ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๑) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๒) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๘	นายทิวากร แซ่เห้ง	เรียงตามลำดับเลข ประจำตัวผู้สมัครสอบ
๒	๐๐๑๑	นายสันติพงษ์ ทองดี	
๓	๐๐๑๙	นายกฤษดา ใจหลัก	
๔	๐๐๓๙	นางสาววรรณกร ออพัฒน์กุล	
๕	๐๐๔๐	นางสาวสุกัญญา หยี่ละงู	
๖	๐๐๔๓	นายสวัสดิ์ บุญวรรณ	
๗	๐๐๔๕	นางสาวอลิสา อาดัม	
๘	๐๐๕๕	นายสรายุทธ กาญจนสดุ้ง	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือตรวจพบภายหลังว่ามีพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต จังหวัดภูเก็ตจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตั้งแต่ต้น

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง/ เลขประจำตัวผู้สมัคร	วัน/เวลา	วิธีการประเมินสมรรถนะ	สถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๐๐๐๘, ๐๐๑๑, ๐๐๑๙, ๐๐๓๙, ๐๐๔๐, ๐๐๔๓, ๐๐๔๕, ๐๐๕๕	วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ครั้งที่ ๒ ภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ๑. บุคลิกภาพ และการ แต่งกาย ๒. การสื่อสาร การโต้ตอบ คำถาม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ๓. ความรอบรู้เกี่ยวกับงาน/ หน่วยงาน ๔. อุปนิสัย ทักษะคติในการ ทำงาน มนุษยสัมพันธ์ ๕. การศึกษา/ประสบการณ์ การทำงาน ๖. มีประสบการณ์ในการ ทำงานหน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๔๔ ถ.รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๒)

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน โดย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด และรองเท้าแตะพองน้ำ)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมิน สมรรถนะ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศฉบับนี้

๓. ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุในวันเข้ารับการประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๔. ผู้เข้ารับการประเมินควรมาถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๖. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินโดยเคร่งครัด

๗. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๘. เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

๙. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน หรือให้ยุติการประเมิน ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งการให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

ง) ระเบียบปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ของจังหวัดภูเก็ต จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบ

๒. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องผ่านการคัดกรอง โดยต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย กรณีพบว่าผู้เข้าสอบรายใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาขึ้นไป หรือรู้สึกว่ามีไข้ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ “ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก” หรือมีอาการกลุ่มเสี่ยง ผู้เข้าสอบรายดังกล่าวจะต้องแยกสอบ โดยจังหวัดภูเก็ตจะจัดพื้นที่สอบพิเศษแยกสอบเฉพาะกลุ่ม

๓. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องทำความสะอาดมือโดยใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ โดยจังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าสอบบริเวณจุดคัดกรอง บริเวณหน้าห้องสอบ และจุดบริการอื่นๆ

๔. ผู้เข้าสอบทุกท่านควรมาก่อนเวลาล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มคัดกรองผู้เข้าสอบก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ผ่านการคัดกรองแล้ว จะต้องรออยู่หน้าห้องสอบ ก่อนได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

จังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และทางเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต [https://www.
opsmoac.go.th/phuket](https://www.opsmoac.go.th/phuket) เลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาววันสิย์ เจริญวิทย์ธนเดช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต